



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
(ฉบับที่ 36)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 35) และตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้เปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 9 มกราคม 2565 ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

2. เมื่อเปิดสถานที่ทำการตามปกติแล้ว ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลพื้นที่และหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบ ติดตาม ดูแลและกวดขันให้มีการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในทุกด้านเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การให้บุคคลเข้า - ออกอาคารในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา การปฏิบัติงานที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน กรณีมีความจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเตรียมสำหรับจัดการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานหรือนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และต้องมีการวัดอุณหภูมิการคัดกรองอาการป่วย การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและขออนุญาตล่วงหน้าก่อน

3. การเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564 ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต้องเป็นกรณีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวกับวิชาการ หรือการพัฒนาให้นักศึกษา ให้ดำเนินการตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประกาศกำหนด

4. ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมตัวกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

5. ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามที่เห็นสมควร โดยอาจงด สลับ หรือเลื่อนวันหรือเวลาในการมาปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงลักษณะงาน ความจำเป็นของการมาปฏิบัติงาน เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงานหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น

ในกรณีที่คณาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาตามความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง ขอให้คณาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาระมัดระวังและป้องกันตนเอง และเมื่อกลับจากการเดินทางควรเข้าระบบการตรวจคัดกรองตามมาตรการของด่านตรวจโรคอย่างเคร่งครัด

6. การดำเนินการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์รังสิต พิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ตามควรแก่กรณี

7. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางรัฐบาลประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เว้นแต่จะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ เอกินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี